

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้



ชื่อ นายชาติชาย ทนะขว้าง  
ตำแหน่ง ศึกษาธิการ วิทยฐานะศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

## มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	วางแผน ควบคุม กำกับติดตาม ช่วยเหลือดูแลระบบงาน	๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ นิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง การศึกษา ๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดย คำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ ๓. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้ เกิดผลจริง ๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผล งานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ ๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิด แก่ผู้รับการนิเทศ ๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ๑๑. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ ๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
๒	งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ ประสานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา ๒.๒ จัดทำแผนการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย การนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ๒.๓ ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ๒.๓.๑ จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัด กระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒.๓.๒ จัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่าย ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ๒.๓.๓ จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ชมรมครู ชมรมผู้บริหาร ชมรมบุคลากร ทางการศึกษา ๒.๔ จัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ และ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ	

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓	<p>งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>๓.๑ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา</p> <p>๓.๓ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>๓.๔ สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม</p>	
๔	<p>ตรวจสอบ ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปฏิทินการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา</p>	
๕	<p>รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๕.๑ โครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑</p> <p>๕.๒ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Improvement Program : TSQP รุ่น ๒ NODE๑ เชียงราย-น่าน)</p> <p>๕.๓ โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา</p> <p>๕.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ การอ่านการเขียนภาษาไทย</p> <p>๕.๕ โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน</p> <p>๕.๖ โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา</p>	



ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๘	<p>งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน (งานเครือข่ายและกลุ่มโรงเรียน)</p> <p>๑. กลุ่มเมือง ๑ : นายวัชรพงศ์ โนทะนะ</p> <p>๒. กลุ่มเมือง ๒ : นายสุวิทย์ ผูกจิต</p> <p>๓. กลุ่มเมือง ๓ : นางศิริรัตน์ แยมศิลป์</p> <p>๔. กลุ่มเวียงสา ๑ : นางสาวกฤติยา ชัดิยะ</p> <p>๕. กลุ่มเวียงสา ๒ : นายพุดพิพงษ์ วงศ์นันท์</p> <p>๖. กลุ่มเวียงสา ๓ : นางนรากร เพ็งผ่อง</p> <p>๗. กลุ่มเวียงสา ๔ : นางดวงตา ลำลึก</p> <p>๘. กลุ่มน่าน้อย ๑ : นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์</p> <p>๙. กลุ่มน่าน้อย ๒ : นางพัชรี ทานะ</p> <p>๑๐. กลุ่มน่าน้อย ๓ : นางสาวกัญญ์ชิสิตา พงศ์พัฒนโมคิน</p> <p>๑๑. กลุ่มนาหมื่น ๑ : นายปิยะ จะเฮิง</p> <p>๑๒. กลุ่มนาหมื่น ๒ : นางชุลีกร เชียงปะละ</p> <p>๑๓. กลุ่มภูเพียง : นางเรณู หมื่นพรมแสน นางสาวพรพรรณ ฌ ลำพูน</p> <p>๑๔. กลุ่มสันติสุข : นายจักรวรรดี ญาณกรสกุล</p> <p>๑๕. กลุ่มบ้านหลวง : นายชาติชาย ทนะขว้าง</p> <p>๑๖. กลุ่มแม่จริม : นายพิจักนภัสร์ สุริยะพรหม นายนิรันดร์ มงคล</p>	
๙	งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	
๑๐	งานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง	
๑๑	<p>ปฏิบัติหน้าที่แทน นายปิยะ จะเฮิง กรณีติดภารกิจ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้</p> <p>ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย</p>	